

NGAI KÓNRAÑ XXXI – B
CHÚA NHẬT XXXI - B

JONAU TỜM LĂH GỐBỒH
Điều chính yếu là tình yêu

Tam rài kis kòn bônus, sùm gờs geh bảr bớta : bớta tởm mớ bớta công, bớta tởm gen mìnđ dủl lỏm, ai alả bớta công gen lila.

Trong cuộc sống con người, luôn hiện hữu hai điều : điều chính yếu và điều phụ thuộc, điều chính yếu chỉ có một, trong khi điều phụ thuộc thì nhiều.

Bol he pớnyớu be tởm chi, tởm gen dủl lỏm, mớya ntong-ntê gen rà.

Chúng ta có thể ví như thân cây, thân thì chỉ có một, mà ngọn ngành thì nhiều.

Geh tởm song geh ntê, ai alả ntê gen gớê mớ tởm.

Có thân thì mới có ngành, còn các ngọn ngành thì thuộc về thân cây.

Cau ngắc-chài lắh cau tam alả broă gen gắt đal : chi lớl lắh tởm mớ chi lớl lắh công.

Người khôn là người trong mọi việc thì biết phân biệt : cái gì là chính và cái gì là phụ.

Chi tởm lắh chi lắi jớh, mớ lắh chi pal geh, ai chi công gen khắt, ằ be do, ằ be ne.

Cái chính là cái trước nhất, và là cái phải có, còn cái phụ thì tùy, khi thế này khi thế kia.

Đớs pớnyớu bedo : tam rài kis kòn-bônus gen bớta pràn kớldắng lắh tởm, hủ đắm, phan-jớtài lắh công, pắs phan-jớtài mớ ở pràn kớldắng tam sắ gen krung be ở, gen tàng lắi jớh pal prắp-gàr bớta pràn kớldắng làng kis chớ lớngai ngắn.

Nói ví dụ như sau : cuộc sống con người thì sức khỏe là chính, của cải là phụ, giàu có mà không khỏe mạnh nơi thân xác thì coi như chẳng có gì cả, nên trước hết phải bảo vệ sức khỏe để sống hạnh phúc thật.

Ngui gùng đớs hớđắng do làng wét tus hớ jónau tởm tam jónau bớta Kónrắn Jesu dề ngai do, lắh gớbồh mớ Yàng mớ gớbồh mớ gớp, hớ lắh jónau tởgùng jớh alả jónau ala-bớr, jớh alả gùng boh-lắm dề.

Dùng cách nói trên đây để hướng về điều chính yếu trong lời dạy của Đức Giêsu hôm nay, là mến Chúa yêu người, đó là gồm tóm tất cả những lời ngôn sứ, những lề luật.

Liắh mớ iòl, tàng cau lớl krung gắt mớ ằuớn kắh.

Ngắn và gợn, nên ai cũng biết và dễ thuộc.

Moya gít ở di làng mìn gít, kăh ở di làng mìn kăh, tài bởh do lăh jónau sôh pal kis-lôh ngăn tam rài kis.

Nhưng biết không chỉ để biết, thuộc không chỉ để thuộc, vì đây là luật dạy phải thực hành trong cuộc sống.

Kónrăñ Jesu găm đơs lôh lăh pal gôbôh mớ Yàng jôh nùs, jôh prăn, jôh huềng-soàn, jôh bô tôh, mớ gôbôh mớ gôp kàh sả tồm he.

Chúa Giêsu còn nói rõ là phải mến Chúa hết lòng, hết sức lực, hết tâm hồn, hết trí khôn, và yêu thương người khác như chính mình.

Ñchi gôlôh Kónrăñ Jesu bôto jónau sôh do lăh jónau tồm, mớ ở di lăh jónau ndai ?

Tại sao Chúa dạy điều răn này là điều chính yếu, mà không phải là điều khác ?

Tài bởh Yàng lăh gôbôh, đơ Yàng gen gôbôh lăh jónau tồm, krung bởh gôbôh tàng Khai cônggôh mớ ală bôta, mớ ngăn lăh krung bởh nùs gôbôh đờng ngăn tàng Kòn Yàng đê kong chôt đơ chi-kal làng tởwài he.

Vì Thiên-Chúa là tình yêu, nơi Ngài tình yêu là điều chính yếu, cũng vì tình yêu nên Ngài dựng nên ta và mọi sự, và nhất là cũng vì tình yêu lớn nhất nên Con Chúa đã chịu chết trên thập giá để cứu chuộc ta.

Ñchi gôlôh Kónrăñ Jesu bôto he pal gôbôh mớ gôp kàh sả tồm ?

Tại sao Chúa Giêsu dạy chúng ta phải yêu thương đồng loại như chính mình ?

Tài bởh ală cau lăh rùp Yàng đê, bulăh cau hờ lăh cau tũs halăh iôh-bôşăk, bol khai krung ở tũ lờ ở tai lăh rùp Yàng đê.

Bởi vì tất cả mọi người là hình ảnh của Thiên-Chúa, dù cho người đó là tội nhân hay gian ác, họ cũng không bao giờ không còn là hình ảnh Thiên-Chúa.

Wă ală jónau bôto hớđăng do, gen he rợgớ gít lăh he sùm sùm kôl đôh mớ Yàng, mớ cau ndai, hờ lăh đôh bôta gôbôh, tàng krung pal gít ai gôbôh làng sảl wớl gôbôh.

Hiểu được những lời dạy trên đây, thì chúng ta có thể biết là chúng ta luôn luôn mắc nợ với Thiên-Chúa và đồng loại, đó là nợ tình yêu, nên cũng phải biết lấy tình yêu đáp trả tình yêu.

Bol he pal đăn mớ Yàng Nhóm lăh Nă-Yàng gôbôh bôto he gít gôbôh be Kónrăñ Jesu bôto.

Chúng ta cần xin Chúa Thánh thần là ngời vị tình yêu dạy chúng ta biết yêu thương như Chúa Giêsu dạy.